
CYNGOR CYMUNED LLANWINIO COMMUNITY COUNCIL 

Cynhaliwyd cyfarfod o Gyngor Cymuned Llanwinio nos Fercher 18 Ionawr 2022 am 8.00pm yn 

Neuadd Gymuned Llanwinio. 

PRESENNOL: Y Cynghorwyr I Saer (Cadeirydd), H James, W Evans, C Smoothy, S Pask, G Evans, J 

Lewis (CSC) ac R Gallie (clerc).  

YMDDIHEURIADAU: Y Cyng D Lewis, J Lewis (CSC), (Cywiro) 

COFNODION: Darllenwyd cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 18 Tachwedd a’u cofnodi fel rhai 

cywir. 

DATGAN CYSYLLTIAD: Huw James, ynglŷn ag eitem 6 - Gohebiaeth ar gofrestru tir comin 

MATERION YN CODI: 

Mae'r clerc yn dal i aros i Archwiliad Cymru gael ei gwblhau. Derbyniwyd e-bost ynglŷn â dogfennau 

archwilio mewnol ond dywedodd y clerc wrthynt eu bod wedi cael eu hanfon a rhoddodd fanylion os 

oedd angen mwy o gyswllt. Cysylltodd y clerc gydag Archwilio Cymru ynghylch pryd y byddai'n barod, 

gan fod cais am wybodaeth wedi'i wneud ar y dogfennau sydd ganddynt. 

Gosodwyd yr arwyddbost cymunedol newydd gan y Cynghorwyr Saer a James. 

Cynhaliwyd cyfarfod gyda swyddog Bio-Amrywiaeth Sir Gaerfyrddin, ac Un Llais Cymru ar 24ain 

Tachwedd. Mae'r cyngor yn aros am adroddiad ymweliad. Y prif argymhelliad oedd a) adolygu'r dull 

torri gwair ar gyfer y caeau, b) gadael ardaloedd gwyllt cymaint â phosibl i ddarparu coridorau bywyd 

gwyllt, a c) edrych ar sicrhau bod gwrychoedd yn eu lle ar dir rhent y cyngor i helpu i ddarparu 

coridorau bywyd gwyllt. 

Awgrymodd y Cyng James y gellid plannu coed ychwanegol ar y tir ac un lleoliad posibl fyddai'r tir a 

oedd wedi'i rentu'n flaenorol gan Blaenllain nad yw bellach yn cael ei rentu gan neb. Bydd hyn yn 

cael ei ychwanegu at yr agenda yn y cyfarfod nesaf. 

Mae’r afon dan pont Cwm Bach wedi ei glanhau yn unol â'n cais. 

Darparodd y clerc gopïau o’r llyfr rhent a chytundebau tir i’r cyfreithiwr ynglŷn â chofrestru tir ond 

bydd angen darparu dogfennau ychwanegol o’r archifau i gefnogi’r cais. 

Adolygodd y clerc y cytundeb SSE ac argymhellodd i'r cyngor eu bod yn parhau gyda nhw am y 

flwyddyn nesaf. 

Rhoddwyd gwefan newydd y cyngor ar-lein. Gofynnwyd i gynghorwyr wneud adolygiad ychwanegol i 

nodi a ellid gwneud unrhyw wybodaeth yn gliriach neu a oedd angen ei hychwanegu. 

Roedd y Cyng Smoothy wedi trefnu ymweliad gan bwyllgor Lles Tegryn i rannu eu profiad o 

weithredu eu maes chwarae newydd, ond nid oeddent yn gallu dod, felly bydd ymweliad yn cael ei 

ail-drefnu. 

Mae cais wedi ei wneud i dorri'r cloddiau, a'r ardal o amgylch y rhwydi criced yn y maes chwarae ond 

nid yw hyn wedi ei gwblhau eto. Bydd y clerc yn dilyn hyn i fyny i benderfynu pryd y gellir cwblhau 

hyn. 

TRAFODAETH AR SUT I GREU CYNLLUN CYMUNEDOL. 



Rhoddodd y clerc ddiweddariad ar statws yr arolwg cymunedol.  Mae'r fersiwn Saesneg o'r arolwg 

wedi'i gwblhau ar-lein ac fel copi papur. Diolchodd y clerc am y gwaith caled a wnaed gan y 

Cynghorydd Smoothy wrth baratoi'r arolwg. 

Dosbarthwyd copi o'r rhestr cofrestru pleidleiswyr o aelwydydd i gynghorwyr er mwyn iddynt allu 

cytuno pa eiddo y byddai pob cynghorydd yn ymweld â nhw. Gwirfoddolodd y Cyng Smoothy i 

gydlynu'r brif restr o bwy fyddai'n ymweld â pha eiddo. 

Cytunwyd bod y camau nesaf fel a ganlyn a) Byddai’r Cyng Saer yn trefnu cyfieithiad Cymraeg o’r 

Arolwg, b) Byddai’r clerc yn creu cyfarwyddyd un dudalen i bawb sy’n dosbarthu’r arolwg, c) Byddai’r 

clerc yn trefnu i Byddai copïau geiriau Cymraeg a Saesneg yn cael eu hargraffu ar gael i gynghorwyr. 

Cytunwyd y byddai dyddiad olaf ar gyfer cwblhau'r arolwg sef mis o'r adeg y byddai'r arolwg yn 

barod, i ganiatáu amser i'w ddosbarthu a phobl i ymateb. 

Cytunodd y clerc i godi'r pwnc yng nghyfarfod nesaf y Gymdeithas Gymunedol i helpu i wella'r 

cyfraddau ymateb ac ansawdd yr adborth. 

GOHEBIAETH: 

Anfonwyd llythyr at 2 aelod o’r plwyf a oedd wedi gofyn am gopi o’r datganiad a fyddai’n cael ei roi 

ar wefan y cyngor, ynghylch pam y byddai’r cyngor cymuned yn cofrestru’r tir y mae’n ei rentu. 

Gwnaed cais am wybodaeth/treillio archif gan aelod o'r plwyf trwy alwad i'r Cyng. Lewis, Cysylltodd y 

Cyng Lewis â'r clerc a gofynnodd am i'r cais gael ei wneud yn ysgrifenedig I’r cyngorgyda'r union 

wybodaeth oedd ei angen. 

Yn dilyn hyn, derbyniwyd lythyr gan aelod o’r plwyf ynglŷn â’r cais am wybodaeth - beirniadaeth o’r 

datganiad a anfonwyd gan y cyngor, rhai honiadau anghywir, a chais cyffredinol i chwilio am holl 

ddogfennau’r cyngor sy’n weddill. 

Yn dilyn adolygiad o’r llythyr hwn gan y cynghorwyr, cytunwyd bod y cais yn rhy eang a blinderus o 

dan adran 14(1) o’r Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth. Gyda'r rhesymau dros wrthod yw; dim gwerth 

wedi ei brofi o ystyried bod sefyllfa'r cyngor wedi'i hesbonio; mae dogfennau eisoes wedi'u darparu 

o'r blaen; Casgliad o geisiadau dros flynyddoedd yn faich ac yn aflonyddu a thrallod staff.  

Derbyniwyd e-byst yn ymdrin â’r pynciau canlynol: 

Un Llais Cymru o ran hyfforddiant ar sut i sefydlu grŵp rhandiroedd; 

Un Llais Cymru o ran grantiau ymgysylltu democrataidd; 

Un Llais Cymru o ran hyfforddiant yn cael ei gynnig yn chwarter 1af y flwyddyn; 

Un Llais Cymru – Nodiadau natur gan y swyddog Bioamrywiaeth a gwybodaeth adnoddau Adran 5; 

Un Llais Cymru – O ran arolwg ac ymateb i'r Papur Gwyn Gweinyddu Etholiadol a Diwygio; 

Cais am rodd gan Gymorth Canser Cymru; 

Cais am gyfraniad gan Yes Cymru – mudiad yn trafod annibyniaeth Cymru; 

SSE gyda chais i newid yr hen fesurydd gyda mesurydd clyfar yn y neuadd gymunedol. (Roeddent 

wedi canslo cais blaenorol ac roedd hwn yn ddilyniant); 

Cais am gyfraniad oddi wrth y Cardi Bach. Gan fod hwn yn adnodd lleol pwysig cytunwyd y byddai 

rhodd flynyddol yn cael ei drafod ym mis Mawrth; 



Cau ffordd dros dro ar y ffordd i Sanclêr; 

Cyngor Sir Caerfyrddin o ran Llochesi Bws; 

Cyngor Sir Caerfyrddin gyda chais faint fydd y praesept ar gyfer eleni. Hoffent gael y manylion ar 31 

Ionawr os yn bosibl; 

Cyngor Sir Caerfyrddin mewn perthynas â Sesiynau Cynllunio Clerc y Dref; 

Cyngor Sir Caerfyrddin mewn perthynas â gwybodaeth rôl etholiadol. Dywedasant wrthym y byddai 

cost ar gyfer etholiadau 2022 - £161.66. Cymeradwywyd hwn i'w dalu; 

Llythyr oddi wrth Berchnogion Tyrbinau Gwynt Plasparcau – grŵp AGR, ynglŷn â sut y defnyddiwyd 

yr arian. Ymatebodd y clerc gyda datganiad yn nodi sut y defnyddiwyd yr arian; 

Cwblhawyd arolwg ar-lein – Y prif bwynt a godwyd oedd bod mynediad llawn i'r lôn werdd yng 

Nghwm-bach yn cael ei rwystro ar hyn o bryd gan drigolion Syn y Nant. Cadarnhawyd hyn gan y Cyng 

Evans a chytunodd y clerc i godi'r mater gyda'r adran hawliau tramwy. 

Llywodraeth Cymru parthed Terfyn Gwariant Adran 137 ar gyfer 2023-24 

DERBYNIADAU: 

Praesept (3ydd rhandaliad)       £2000.00 

Llog          £18.89 

Rhent Tir (Plas Parcau)        £102.75 

GVO Wind 24 (Cywiro)       £3046.88 

 

 

BILIAU: 

G Williams – Atgyweirio Cofebion Rhyfel (Cywiro)   £948.00 

Greenbarnes Ltd – Arwyddbost (Cywiro)    £960.35 

 

ADRODDIAD ARIANNOL: 

Cyfrif Trysorydd - £18420.58 

Cyfrif busnes – £26905.47 

 

CYNLLUNIO: 

PL/05175 - Estyniad deulawr yn y cefn - Caeglas, Cwmfelin Mynach, Hendy-gwyn ar Daf, SA34 0DJ - 

Ni chodwyd unrhyw wrthwynebiad gan y cynghorwyr. 

 

A.O.B. 

Roedd y Cyng Lewis wedi derbyn cais gan 2 breswylydd yn agos i giosg BT drws nesaf i'r neuadd 

gymunedol i ofyn am gael gwared â ciosg BT. Bydd y clerc yn cysylltu â BT i ddeall y broses ar gyfer 

symud. 

Mae aelod o’r gymuned wedi gofyn i’r Cynghorydd Evans godi cais am lamp stryd ychwanegol yng 

Nghwmfelin Mynach rhwng y capel a’r byngalo olaf ar y ffordd sy’n arwain at Fferm Trefyw. 

Cytunodd y clerc i gysylltu â Chyngor Sir Gaerfyrddin ynghylch y cais hwn. 

Mae'r arwyddbost cyflymder sy'n dod i Cwmfelin Mynach wedi'i dynnu ac mae angen ei newid. 

Cytunodd y clerc i godi’r mater gyda’r Cyng Lewis (CSC) 



Cododd nifer o Gynghorwyr y mater ynghylch cyflwr y ffyrdd a nifer y tyllau peryglus. Cytunodd y 

clerc i godi'r mater gyda'r Cyng Lewis (CSC) i weld a ellid gwneud arolwg cyffredinol o'r ffyrdd i weld 

beth ellid ei drwsio. 

Cododd y Cyng Evans y mater nad oedd y biniau halen yng Nghwmbach wedi'u hail-lenwi. Cytunodd 

y clerc i godi’r mater gyda’r Cyng Lewis (CSC) 

Cododd y Cyng Pask y mater ynghylch faint o ddŵr wyneb sydd ar y ffyrdd mewn glaw trwm. 

Gwelwyd nad oedd y draeniau ffordd wedi'u cloddio fel arfer yn yr hydref. Cytunodd y clerc i godi’r 

mater gyda’r Cyng Lewis (CSC) 

Cododd y Cyng Pask y mater o ran faint o sbwriel a digwyddiadau o dipio anghyfreithlon. Mae bagiau 

o sbwriel wedi cael eu gadael ar ymyl y ffordd rhwng Pwllrhedyn a Passby Crossroads. Cytunodd y 

Cyng Pask i godi hyn ar wefan Cyngor Sir Caerfyrddin a chytunodd y clerc i fynd ar drywydd hyn. 

Trafodwyd swm y praesept ar gyfer y flwyddyn ariannol nesaf. Codwyd hyn fel eitem A.O.B gan nad 

oedd ar yr agenda gan fod y cais gan Gyngor Sir Caerfyrddin am y praesept arfaethedig i ganiatáu 

iddynt gwblhau eu cyllideb, yn dod ar ôl cyhoeddi’r agenda. Yn dilyn trafodaeth cytunwyd i ofyn am 

swm is o ystyried y swm a ddelir yn y cyfrifon banc cyfredol, a sefyllfa ariannol gyffredinol y 

gymuned. Cytunwyd i ostwng i £4000 ar gyfer y flwyddyn ariannol nesaf. 

Gan nad oedd unrhyw fusnes arall diolchodd y Cadeirydd i bawb a fynychodd a datganodd fod y 

cyfarfod wedi dod i ben. 

 

Cynhelir cyfarfod nesaf y Cyngor Nos Fercher 15fed Mawrth 2023 yn Neuadd Gymuned Llanwinio am 

8.00pm. 


